



ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา
เรื่อง หลักสูตรการฝึกอบรมตัวแทนสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๘

เพื่อให้หลักสูตรการฝึกอบรมตัวแทนสิทธิบัตรมีความเหมาะสม และมีระยะเวลาในการอบรมแต่ละวิชาสอดคล้องกับเนื้อหาและรายละเอียดยิ่งขึ้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๕ (๑) แห่งประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง การขึ้นทะเบียนเป็นตัวแทนสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ และมติคณะกรรมการตัวแทนสิทธิบัตร ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๘ และครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาจึงให้ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการฝึกอบรมตัวแทนสิทธิบัตรในส่วนของชั่วโมงหลักสูตรการบรรยายลำดับที่ ๗ ลำดับที่ ๘ และลำดับที่ ๙ แนบท้ายประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง หลักสูตรการฝึกอบรมตัวแทนสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ โดยให้มีชั่วโมงการบรรยาย ดังต่อไปนี้

หลักสูตรการบรรยาย		
ลำดับ	หัวข้อ	ชั่วโมง
๗	<p>การประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา</p> <ul style="list-style-type: none">เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงหลักการและวิธีการในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อใช้ประโยชน์ในการกำหนดมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาในการลงทุน การอนุญาตให้ใช้สิทธิ หรือการโอนสิทธิ โดยการพิจารณาจากหลักเกณฑ์ด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านต้นทุน (Cost Approach) ด้านตลาด (Market Approach) และด้านรายได้ (Income Approach) รวมถึงปัจจัยทั่วไปที่ควรพิจารณาในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาวิทยากร : นักวิชาการ / กรมทรัพย์สินทางปัญญา	๔
๘	<p>การดำเนินคดีทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงขั้นตอนการนำคดีสู่ศาลและระเบียบวิธีพิจารณาคดี</p> <ul style="list-style-type: none">เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงขั้นตอนและวิธีการดำเนินคดีทรัพย์สินทางปัญญาในทางอาญา ประกอบด้วย การไต่สวนและระงับข้อพิพาท การนำคดีขึ้นสู่การพิจารณาของศาล และกระบวนการพิจารณาคดีของศาลวิทยากร : ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง / สำนักงานอัยการสูงสุด / กรมทรัพย์สินทางปัญญา	๗

หลักสูตรการบรรยาย		
ลำดับ	หัวข้อ	ชั่วโมง
๙	<p>ระเบียบว่าด้วยตัวแทนสิทธิบัตร</p> <ul style="list-style-type: none">● เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงกฎระเบียบในการขอขึ้นทะเบียนเป็นตัวแทนสิทธิบัตร ตามกฎหมายสิทธิบัตร การพักและเพิกถอนใบอนุญาตการเป็นตัวแทนสิทธิบัตร รวมถึงบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ และมาตรฐานด้านจริยธรรม (Code of Conduct)● วิทยากร : กรมทรัพย์สินทางปัญญา	๑

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(นางมาลี โชคล้ำเลิศ)

อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา